
Menningar-, íþrótta- og tómstundaráð 30. ágúst 2024.  Fyrirspurn fulltrúa 
Sjálfstæðisflokksins um kostnað við menningarnótt. 
 
Óskað er eftir sundurliðaðri greinargerð um kostnað Reykjavíkurborgar vegna 
menningarnætur undanfarin þrjú ár, 2022-24. Þar verði m.a. yfirlit um aðkeypta þjónustu 
vegna viðburðarins með sundurliðuðum upplýsingum um aðila og upphæðir.  MIR24080014 
 


